

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าสุดเกือบ 1 เดือน หลังเงินยังไหลเข้าหุ้น-บอนด์ไทย

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าระดับแข็งค่าสุดที่ 35.34 ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 1 เดือน นับจาก 35.25 เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา

*ดีลเลอร์ มองว่าเงินบาทช่วงนี้ได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้า ทั้งตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นของไทย แต่คาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนแค่ช่วงสั้นๆ เท่านั้น โดยคาดเงินบาทวันนี้มีแนวต้านที่ 35.30 และแนวรับ 35.45

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน อยู่ที่ 97.280 ในช่วงเช้าวันนี้แข็งค่าขึ้นจาก 97.209 ในช่วงท้ายวานนี้

*ยูโร/ดอลลาร์อยู่ที่ 1.0990 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเช้าวันนี้ ร่วงลงจาก 1.1009 ดอลลาร์ ในช่วงท้ายวานนี้ โดยยูโรได้รับแรงกดดันจากคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) อาจผ่อนคลายนโยบายการเงินลงไปอีกในเร็ว ๆ นี้

*เยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบเงินหลายสกุล ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชียวันนี้ในขณะที่นักลงทุนต้องการซื้อเยนในฐานะสกุลเงินปลอดภัย หลังตัวเลขการค้าที่น่าผิดหวังของจีน ทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

*ตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐร่วงลงในวันอังคาร ในขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทได้รับแรงกดดันจากตัวเลขการค้าจีน

*ยอดส่งออกของจีนดิ่งลง 25.4% ในเดือนก.พ.ปีนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก.พ. ปีก่อน โดยเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.52 หรือครั้งใหญ่ที่สุด ในรอบกว่า 6 ปี

*ตัวเลขเศรษฐกิจจีนทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า อีซีบีและธนาคารกลางนิวซีแลนด์อาจจะแสดงท่าทีแบบสายพิราบ หรือแสดงท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมกำหนดนโยบายในวันพฤหัสบดีนี้

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 640.85 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 9.1 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.54 พันล้านบาท

*08.51 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.36/39 จาก 35.39 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.814/913 จาก 38.966 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.54/58 จาก 112.61 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0980/83 จาก 1.1009 เมื่อวาน

"บาทค่อนข้างจะสวนกับภูมิภาคอยู่ในช่วงนี้ คงเป็นเรื่องของ flows ที่เข้ามาทั้งในหุ้นและบอนด์ แต่คิดว่าคงเป็นแค่ช่วงสั้นๆ หลังจากนั้นคงกลับไปอยู่ในเทรนด์เดิมคือดอลลาร์แข็งค่า" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไปในระยะสั้น คือการประชุมอีซีบีในวันพฤหัสบดีนี้ ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ และในปริมาณเท่าไร

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้